



# เทศบาลตำบลปะทิว

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖



## วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมหาราชินี

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายมนต์ชัย โกษุเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปะทิว เข้าร่วมกิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลและถือเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยนายประสิทธิ์ พัทธม นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปะทิว

ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปะทิว ส่วนในช่วงเย็นมีการตั้งริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน บริเวณสถานีรถไฟปะทิว ร่วมเดินเทิดพระเกียรติไปยังสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว เพื่อทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดไป.



โครงการเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ  
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลปะทิว จัดโครงการเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติและการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ โดยนายมนต์ชัย โกษุเพชร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกการออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว

• หนูน้อยกตัญญู วันแม่แห่งชาติ  
• เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เทศบาลตำบลปะทิว จัดกิจกรรม “หนูน้อยกตัญญู วันแม่ ๑๒ สิงหา” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี๒๕๕๖ โดยนายมนต์ชัย โกษุเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน



# ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปะทิว



## ★ งานแข่งเรือยาว ชี้นโชนชิงธง ประจำปี ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราและงานประเพณีแข่งเรือยาว ชี้นโชนชิงธง จึงด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณคลองหัววัง-พนักตัก ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

## ★ โครงการแบ่งยิ้ม ปันรัก ทอดถักเติมฝัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ในการก่อตั้งจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษโครงการ แบ่งยิ้ม ปันรัก ทอดถักเติมฝัน โดยมีการแสดงคอนเสิร์ตจากโรงเรียนเทพนิมิตศึกษา แชมป์ชิงช้าสวรรค์ปี ๖ สุดฮากับยายแห้วจากต้นดารา รายการดีลีป ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องละคร โรงแรมชุมพรแกรนด์พาลาส อ.เมือง จ.ชุมพร

ผู้สนใจสนับสนุนซื้อบัตรเข้าชม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ๐๗๗-๖๔๓๔๔๑

## ★ ลงบัญชีทหารกองเกิน

ตาม พ.ร.บ. รัับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิดในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน

## 6 โรค

### ที่มากับน้ำฝน

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ซึ่งมีฝนตกยาวนานหลายคนจึงต้องตากฝนอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนโรคภัยไข้เจ็บถามหา จึงได้มีคำแนะนำให้ประชาชนระวังการสัมผัสน้ำฝนให้มากขึ้น เพราะในน้ำฝนมีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคบางอย่างที่จะทำให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะ 6 โรคยอดฮิตต่อไปนี้

1. โรคจากไวรัส ทำให้เป็นหวัดคัดจมูกและเกิดอาการไข้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มทารก ต้องระวังการถูกฝนให้มาก เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบาย จนถึงขั้นหลอดลมฝอยอักเสบ

2. คอติดเชื้อ สังเกตได้จากจะเริ่มมีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามมา บางรายมีน้ำมูก

3. ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เนื่องจากอาหารสดตามตลาดได้รับเชื้ออีโคโลจากน้ำฝนที่ปนเปื้อน ทำให้ลำไส้อักเสบติดเชื้อ

4. ผิวหนังอักเสบ น้ำฝนที่ขังตามพื้นถนนนาน ๆ เข้าจะกลายเป็นน้ำเน่าเหม็น เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค หากกระเซ็นมาโดนตัวเราก็มีโอกาสเสี่ยงต่อผิวหนังอักเสบ และทำให้แผลติดเชื้อ เกิดเชื้อรา คัน เกิดตุ่มหนองและฝี

5. โรคอีหนู เป็นอีกโรคหนึ่งที่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้แพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น ทุ่งนา ส่วนในเมืองหากฝนตกทำให้น้ำขังบนถนนออกมาผสมกับท่อระบายน้ำก็มีโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ แม้ในรายที่รื้อบ้านแล้วมีมูลหนูปนออกมาจนไหลไปเหยียบเข้าผ่านจากผิวหนังที่เป็นแผลก็จะทำให้ป่วยด้วยโรคนี้ได้

6. ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรคซึ่งยุ่งลายจะเพาะพันธุ์ได้ดีในน้ำฝนที่มีฝนตกลงมาท่วมขัง

ข้อมูลจาก : <http://www.kapook.com>

ช่องทางสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ติดต่อเทศบาลตำบลปะทิว ได้ที่...

สายด่วนแจ้งเหตุ 24 ชม.  
**199**  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว



“เครือข่ายชุมชนเพื่อสังคมเข้มแข็ง”  
**ตู้ ปณ.18** รับแจ้งข้อมูลการทุจริต เบาะแสยาเสพติด  
แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ปกจ.ปะทิว 88180 แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน

สวัสดีเรดิโอ  
**FM 91.5 MHz**  
รายการสนทนาประสานก้องถิ่นกับ...  
**เทศบาลตำบลปะทิว**  
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.